



VIETNAM FEDERATION OF ACCOUNTANTS & AUDITORS
192 Giai Phong Street, Thanh Xuan District, Ha Noi, Vietnam
Telephone: +1 (844) 3868 6721 - Fax: +1 (844) 3868 6722
Email: yanphongvaa192@gmail.com Website: www.vaa.net.vn

**HIỆP HỘI KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN
VIỆT NAM (VAA)**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – tự do – hạnh phúc**

Số: 208/GM-VP

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2023

V/v: *Cử cán bộ tham gia lớp kiểm toán
viên nội bộ*

Kính gửi:

Trước hết, Hiệp hội Kế toán và kiểm toán Việt Nam (VAA) xin gửi tới Quý Lãnh đạo Tập đoàn, Doanh nghiệp, đơn vị lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe và thành công. Trân trọng gửi lời cảm ơn về sự quan tâm, chia sẻ và phối hợp thời gian qua của Quý Lãnh đạo đối với VAA.

Kiểm toán nội bộ (KTNB) là hoạt động nhằm đảm bảo, tư vấn khách quan, độc lập về tình hình quản trị, quản lý rủi ro và kiểm soát trong mỗi đơn vị, tổ chức, góp phần giúp các Tập đoàn, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị đạt được các mục tiêu kỳ vọng. Nghị định 05/2019/NĐ-CP, ngày 22/01/2019 được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành **Nghị định về Kiểm toán nội bộ**, quy định thời điểm bắt đầu ngày 01/04/2019 triển khai chức năng KTNB tại các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập. Cùng với đó, các hướng dẫn cụ thể về hoạt động KTNB theo Thông tư 08/2021/TT-BTC về Bộ Chuẩn mực KTNB Việt Nam, Thông tư 66/2020/TT-BTC về Quy chế mẫu KTNB. Tuy nhiên, trong thực tế triển khai hoạt động KTNB tại nhiều đơn vị, cơ quan, Tập đoàn, doanh nghiệp còn gặp khá nhiều khó khăn, vướng mắc và sự thiếu hụt nhân sự KTNB có kiến thức, kỹ năng được đào tạo bài bản.

Để hỗ trợ và tăng cường chất lượng đội ngũ KTNB, Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam tổ chức chương trình đào tạo chuyên sâu cấp Chứng chỉ KTVNB dành cho các đối tượng làm công tác kế toán, kiểm toán, kiểm soát nội bộ ở các cơ quan, đơn vị, tổ chức, các Tập đoàn, doanh nghiệp. Nội dung đào tạo được thiết kế, xây dựng trên cơ sở tiếp cận, nghiên cứu các tiêu chuẩn quốc tế, các hướng dẫn và Khung năng lực, các quy định hiện hành về KTNB và khảo sát thực tiễn. Chương trình được thiết kế thành 3 cấp độ: Cơ bản - Thực hành - Chuyên sâu (*thời gian học và các thông tin chi tiết xin mời xem nội dung, chương trình kèm theo*). Giảng viên là các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực Kiểm toán nội bộ từ việc nghiên cứu triển khai, soạn thảo Luật, Nghị định, Thông tư cũng như các chuyên gia đã và đang điều hành trực tiếp hoạt động kiểm toán nội bộ tại Tập đoàn, đơn vị.

Để lớp đào tạo được thành công, VAA kính đề nghị Tập đoàn, Doanh nghiệp, đơn vị phối hợp cử cán bộ kế toán, kiểm toán viên nội bộ, lãnh đạo doanh nghiệp tham gia khóa đào tạo Kiểm toán viên nội bộ. Khóa học dự kiến sẽ được bắt đầu từ tuần đầu tháng 10/2023 (ngày khai giảng sẽ có giấy thông báo cụ thể tới các Quý vị học viên).



VIETNAM FEDERATION OF ACCOUNTANTS & AUDITORS
192 Giai Phong Street, Thanh Xuan District, Ha Noi, Vietnam
Telephone: +1 (844) 3868 6721 - Fax: +1 (844) 3868 6722
Email: vanphongvaa192@gmail.com Website: www.vaa.net.vn

Chúng tôi hy vọng rằng với các kiến thức và kinh nghiệm mà khóa học mang tới, cũng như nắm được cách thức tổ chức hoạt động KTNB trong đơn vị một cách hiệu quả, góp phần cải thiện hoạt động quản trị, quản lý rủi ro, KTNB và kiểm soát nội bộ giúp doanh nghiệp đạt được các mục tiêu kỳ vọng đặt ra.

Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam mong nhận được sự hợp tác tích cực của Quý Lãnh đạo Tập đoàn, doanh nghiệp, đơn vị.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP, VT.

TM. BCH HIỆP HỘI

PHÓ CHỦ TỊCH



GS.TS Đoàn Xuân Tiên

THƯ MỜI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ KIỂM TOÁN VIÊN NỘI BỘ

Kính gửi:

Theo Hiệp hội Kiểm toán nội bộ IIA (The Institute of Internal Auditor), *kiểm toán nội bộ là một hoạt động đảm bảo và tư vấn độc lập, khách quan được thiết kế nhằm gia tăng và cải thiện các hoạt động trong một tổ chức.* Theo đó, Kiểm toán nội bộ (KTNB) là hoạt động nhằm đảm bảo, tư vấn mang tính khách quan, độc lập về tình hình quản trị, quản lý rủi ro và kiểm soát trong mỗi doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức, góp phần giúp các cơ quan, đơn vị, tổ chức đạt được các mục tiêu đề ra.

Khung pháp lý về KTNB tại Việt Nam đã và đang được hoàn thiện dần trong nhiều năm qua, bắt đầu từ những quy định chung về KTNB trong Luật Kế toán số 88/2015/QH13. Nghị định 05/2019/NĐ-CP, ngày 22/01/2019 được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định về Kiểm toán nội bộ, quy định là thời điểm bắt đầu ngày 01/04/2019 triển khai chức năng KTNB tại các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập. Cùng với đó, các hướng dẫn cụ thể về hoạt động KTNB trong Thông tư 08/2021/TT-BTC về Bộ Chuẩn mực KTNB Việt Nam, Thông tư 66/2020/TT-BTC về Quy chế mẫu KTNB áp dụng cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong thực tế triển khai hoạt động KTNB tại nhiều đơn vị, cơ quan, các Tập đoàn, Tổng công ty còn gặp khá nhiều vướng mắc về tổ chức bộ máy, thiết kế quy trình hoạt động cũng như nhân sự thực hiện công việc KTNB còn thiếu, hoặc chưa nắm rõ chức năng, nhiệm vụ của mình. Một trong những khó khăn phổ biến của giai đoạn đầu triển khai chức năng KTNB trong các doanh nghiệp ở Việt Nam đó chính là sự thiếu hụt nhân sự KTNB có kiến thức, kỹ năng được đào tạo bài bản.

Nắm bắt được những hạn chế đó, với vai trò tăng cường chất lượng chuyên môn cho đội ngũ KTVNB tại Việt Nam hiện nay, Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA) thực hiện tổ chức chương trình đào tạo Chứng chỉ Kiểm toán viên nội bộ chuyên sâu dành cho các đối tượng làm công tác kế toán, kiểm toán, kiểm soát nội bộ ở các cơ quan, đơn vị, tổ chức, các Tập đoàn, Tổng công ty và những đối tượng khác có nhu cầu. Nội dung chương trình được thiết kế và

xây dựng trên cơ sở tiếp cận, nghiên cứu các tiêu chuẩn quốc tế, các hướng dẫn và Khung năng lực, các quy định hiện hành về KTNB, khảo sát thực tiễn. Chương trình được thiết kế thành 3 cấp độ: Cơ bản - Thực hành - Chuyên sâu.

Cấp độ Cơ bản, sẽ trang bị các kiến thức nền tảng nhất về hoạt động KTNB thông qua việc nắm được vị trí, vai trò, nhiệm vụ mà KTNB cần thực hiện trong một đơn vị theo thông lệ chung trên thế giới cũng như các quy định hiện hành ở Việt Nam.

Cấp độ Thực hành sẽ giúp KTVNB có các kỹ năng để tổ chức một cuộc KTNB hiệu quả, hiểu và áp dụng được các quy định của bộ Chuẩn mực KTNB vào cuộc kiểm toán của mình.

Cấp độ Chuyên sâu sẽ nâng tầm nghề nghiệp KTNB lên mức độ cao hơn với các kiến thức về phân tích dữ liệu, soát xét Báo cáo tài chính, kiểm toán các hoạt động trong môi trường công nghệ thông tin cũng như nắm bắt được các vấn đề chiến lược của đơn vị để thiết kế hệ thống KTNB phù hợp.

Phương thức đào tạo tích lũy theo tín chỉ, các học viên có thể đăng ký học từng cấp độ (Cơ bản/Thực hành/Chuyên sâu), khi hoàn thành từng cấp độ sẽ được cấp Chứng nhận đã hoàn thành chương trình đào tạo cấp độ đó, khi tích lũy đủ các (3) cấp độ sẽ được cấp Chứng chỉ Kiểm toán viên nội bộ.

Thời gian đào tạo: Khóa đào tạo dự kiến tổ chức đào tạo trong 6 tuần (*Dự kiến bắt đầu từ tháng 10/2023*), với 3 cấp độ (*cơ bản - thực hành - chuyên sâu*), mỗi cấp độ có thời gian học là 4 ngày, mỗi tuần học 2 ngày trong tuần (*dự kiến thứ 6 và thứ 7 hàng tuần*). Thời gian cụ thể sẽ được thông báo cho các học viên sau khi đã tập hợp đủ số lượng học viên của khóa học.

Địa điểm: Hà Nội (*chi tiết sẽ được thông báo sau*).

Phương thức đăng ký: Học viên có thể đăng ký học theo từng cấp độ riêng lẻ và có thể đăng ký theo cá nhân, theo đặt hàng của các tổ chức, Tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp (tổ chức lớp riêng và theo nhu cầu/yêu cầu đặt hàng của đơn vị), hoặc đăng ký theo nhóm học viên.

Đăng ký qua điện thoại Chị Ngô Thị Thủy: 0989098686 hoặc Anh Đỗ Việt Bách: 0838384421

Trên trang Web: vaa.net.vn

Nhắn tin qua Zalo: 098.909.8686; 0838384421

Hoặc đường công văn gửi về: Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam, 192 Giải Phóng, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Kinh phí: Cấp độ Cơ bản 4,0 triệu đồng/học viên; Cấp độ Thực hành 5,0 triệu đồng/học viên; Cấp độ Chuyên sâu 6,0 triệu đồng/học viên. Có chính sách tỷ lệ giảm phí khuyến khích các đơn vị, tổ chức, nhóm học viên đăng ký số lượng lớn, hoặc những học viên đăng ký học cả 3 cấp độ.

Đối tượng của khóa học:

- Các KTVNB đang thực hiện công tác KTVNB tại các đơn vị
- Thành viên ban kiểm soát
- Ban giám đốc, ban quản trị doanh nghiệp;
- Những người có quan tâm

(Số lượng học viên dự kiến từ 40 - 50 học viên/lớp)

Giảng viên của khóa học: các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực KTVNB từ việc nghiên cứu triển khai, soạn thảo Luật, Nghị định, Thông tư cũng như các chuyên gia đã và đang điều hành trực tiếp hoạt động KTVNB tại các đơn vị, gồm:

1. Bà Lê Thị Tuyết Nhung, Phó Cục trưởng Cục Quản lý giám sát Kế toán và Kiểm toán, Bộ Tài chính.
2. Ông Phạm Hải Âu, Giám đốc Dịch vụ kiểm toán và đảm bảo - PwC Việt Nam.
3. Ông Nguyễn Hải Phong, Giám đốc tài chính - Tập đoàn Bảo Việt, Phó chủ nhiệm CLB Giám đốc tài chính Việt Nam.
4. Ông Hà Long Giang - Trưởng KTVNB - Tập đoàn IC&D Group.
5. TS. Vũ Thị Phương Liên - Giảng viên chính Bộ môn Kiểm toán - Học viện Tài chính
6. Cùng các chuyên gia khác.

Chúng tôi hy vọng rằng với các kiến thức và kinh nghiệm mà khóa học mang tới, các KTVNB sẽ hiểu rõ hơn vị trí, vai trò và nhiệm vụ của mình trong hoạt động KTVNB, cũng như nắm được cách thức tổ chức hoạt động KTVNB trong đơn vị một cách hiệu quả, góp phần cải thiện hoạt động quản trị, quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp đạt được các mục tiêu đặt ra.

Chúc thành công đến với các Quý vị, đơn vị, doanh nghiệp!

Trân trọng!

Giới thiệu

Để hỗ trợ và tăng cường chất lượng đội ngũ Kiểm toán viên nội bộ (KTVNB), Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA) thực hiện tổ chức chương trình chuyên sâu cấp Chứng chỉ Kiểm toán viên nội bộ dành cho các đối tượng làm công tác kế toán, kiểm toán, kiểm soát nội bộ ở các cơ quan, đơn vị, tổ chức, các Tập đoàn và doanh nghiệp.

Nội dung đào tạo được thiết kế, xây dựng trên cơ sở tiếp cận, nghiên cứu các tiêu chuẩn quốc tế, các hướng dẫn và Khung năng lực, các quy định hiện hành về kiểm toán nội bộ (KTVNB) và khảo sát thực tiễn. Chương trình được thiết kế thành 3 cấp độ:

01

Cơ bản

Kiến thức nền tảng về hoạt động KTVNB: Vị trí, vai trò, nhiệm vụ mà KTVNB cần thực hiện trong một đơn vị theo thông lệ chung trên thế giới và ở Việt Nam.

02

Thực hành

Kỹ năng tổ chức một cuộc KTVNB hiệu quả, hiểu và áp dụng được các quy định của bộ Chuẩn mực KTVNB vào cuộc kiểm toán

03

Chuyên sâu

Kiến thức về phân tích dữ liệu, soát xét Báo cáo tài chính, kiểm toán các hoạt động trong môi trường công nghệ thông tin, nắm bắt các vấn đề chiến lược của đơn vị để thiết kế hệ thống KTVNB phù hợp.

Giảng viên

Giảng viên là những chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực KTVNB từ việc nghiên cứu triển khai, soạn thảo Luật, Nghị định, Thông tư cũng như các chuyên gia đã, đang điều hành trực tiếp hoạt động KTVNB tại Tập đoàn, đơn vị:



Bà Lê Thị Tuyết Nhung

Phó Cục trưởng Cục Quản lý giám sát Kế toán và Kiểm toán, Bộ Tài chính.



Ông Phạm Hải Âu

Giám đốc Dịch vụ kiểm toán và đảm bảo, Công ty TNHH PwC (Việt Nam).



Ông Lê Hải Phong

Giám đốc tài chính, Tập đoàn Bảo Việt, Phó chủ nhiệm CLB Giám đốc tài chính Việt Nam.



Ông Hà Long Giang

Trưởng ban Kiểm soát nội bộ, Tập đoàn IC&D Group.



TS. Vũ Thị Phương Liên

Giảng viên chính Bộ môn Kiểm toán, Học viện Tài chính.

...Cùng các giảng viên khác



CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ KIỂM TOÁN VIÊN NỘI BỘ

Đối tượng tham gia

- Các kiểm toán viên nội bộ đang thực hiện công tác kiểm toán nội bộ tại các đơn vị;
- Thành viên Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc, ban Quản trị doanh nghiệp;
- Những người quan tâm.

Thời gian & địa điểm

- Địa điểm: Số 111 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Lịch học:
 - Truy cập <https://trungtamdaotaovaa.vn> hoặc
 - Quét mã QR để biết thêm thông tin chi tiết.



Học phí

- Cấp độ Cơ bản: VNĐ 4,000,000/ học viên;
- Cấp độ Thực hành: VNĐ 5,000,000/ học viên;
- Cấp độ Chuyên sâu: VNĐ 6,000,000/ học viên.


**Liên hệ để biết thêm chính sách ưu đãi cho đơn vị, tổ chức, nhóm học viên đăng ký số lượng lớn, hoặc những học viên đăng ký học cả 3 cấp độ.*

Phương thức đăng ký

Học viên có thể đăng ký học theo từng cấp độ riêng lẻ và có thể đăng ký theo cá nhân, theo đặt hàng của các tổ chức, Tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp (tổ chức lớp riêng và theo nhu cầu/yêu cầu đặt hàng của đơn vị), hoặc đăng ký theo nhóm học viên.

Liên hệ

 **Chị Ngô Thị Thủy:** 0989098686
Anh Đỗ Việt Bách: 0838384421
Anh Lê Văn Huệ: 0946986666

 **Địa chỉ:**

- VAA: 192 Giải Phóng, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
- Phòng 307, Phân hội Kiểm toán viên Nhà nước, số 111 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

 trungtamdaotaovaa@gmail.com

 <https://trungtamdaotaovaa.vn>